

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน การจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงของลูกนั้นแผ่ตัวอย่างมาก เวลาที่ลูกๆ กำลังอยู่ในการจาริกแสวงบุญไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น
- คำถาม:** อะไรคือความพยายามที่ลูกจะต้องทำเพื่อที่จะกลายเป็นผู้อาศัยของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนจากผู้อาศัยของโลกของโลกที่มีตัวตน?
- คำตอบ:** เพื่อที่จะกลายเป็นเทวดานางฟ้าของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน สังเวศระดูกทั้งหมดของลูกในงานรับใช้ทางจิต ลูกไม่สามารถกลายเป็นเทวดานางฟ้าโดยไม่สังเวศระดูกของลูกได้ เพราะเทวดานางฟ้าไม่มีเนื้อหรือกระดูก ลูกต้องใช้กระดูกทั้งหมดของลูกเพื่องานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดนี้เช่นที่ดาดีจิรัชชีทำ เพราะเมื่อนั้นที่ลูกจะกลับมามีละเอียดอ่อนจากมีตัวตน
- เพลง:** มีความอดทนเถิด โอ จิตใจ! วันเวลาแห่งความสุขของลูกกำลังจะมาถึง!

โอมชานติ ลูกๆ ได้รับสัญญาณจากเพลงนี้แล้วให้มีความอดทน ลูกๆ รู้ว่าลูกกำลังทำความพยายามบนพื้นฐานของศรัทธา ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าลูกอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงที่แผ่ตัวนี้ การจาริกแสวงบุญอื่นต้องจบสิ้นในเวลาของตนเอง สิ่งหลักเกี่ยวกับการจาริกแสวงบุญนี้ก็คือ ไม่มีใครนอกจากลูกรู้ถึงสิ่งนั้น ลูกต้องไปในการจาริกแสวงบุญนี้ และลูกจำเป็นต้องมีผู้นำทางด้วยเช่นกันอย่างแน่นอน ลูกเคยถูกเรียกว่ากองทัพพันดาบ เวลาที่ลูกอยู่ในการจาริกแสวงบุญ ไม่ได้เป็นเรื่องของสงครามทางร่าง ทุกสิ่งที่นี่แผ่ตัว การจาริกแสวงบุญนี้ก็แผ่ตัวอย่างมากด้วย ในคัมภีร์ก็มีการกล่าวไว้ว่า: พ่อพูดว่า: จดจำพ่อและลูกจะมาถึงพ่อ นี่คือการจาริกแสวงบุญด้วยใช้ไหม? พ่อบอกสาระของคัมภีร์ทั้งหมดแก่ลูก ท่านได้นำทั้งหมดนี้ไปสู่การกระทำในทางปฏิบัติ เราดวงวิญญาณต้องไปในการจาริกแสวงบุญสู่ดินแดนนิพพานของเรา หากลูกคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ ลูกก็สามารถเข้าใจ นี่คือการจาริกแสวงบุญไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้นที่แท้จริง ทุกคนต้องการไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น บางคนต้องแสดงหนทางสำหรับไปดินแดนแห่งการหลุดพ้นให้แก่พวกเขาเพื่อที่จะนำพวกเขาไปในการจาริกแสวงบุญนี้ แต่พ่อมาด้วยตัวท่านเองในเวลาของท่านเองเท่านั้น ไม่มีใครรู้ว่าเวลานั้นคืออะไร เมื่อพ่อมาและอธิบาย ลูกก็มีศรัทธาว่า นี่คือการจาริกแสวงบุญที่มีการจดจำกันมาอย่างแท้จริง พระเจ้าสอนการจาริกแสวงบุญนี้แก่เรา: มานมานะบัพ! มาเดยจีบัพ! คำเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับลูก ความผิดเดียวเท่านั้นที่ลูกทำขึ้นคือผู้ที่พูดสิ่งเหล่านั้น? ท่านพูดว่า: ลีมร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดของลูก ผู้นี้(บราห์มาบาบา)ก็มีร่างกายด้วยเช่นกัน เป็นใครอื่นผู้ที่ไม่มียาร่างกายของท่านเองผู้ที่อธิบายแก่ผู้นี้ด้วยเช่นกัน พ่อเน้นปราศจากภาพลักษณ์ (วิจิตรา) ท่านไม่ได้มีภาพลักษณ์ของท่านเอง ทุกคนอื่นมีภาพลักษณ์(จิตรา) ทั้งโลกนั้นเป็นห้องแสดงศิลปะ(สถานที่แสดงภาพ) รูปที่เป็นมนุษย์นี้ก็ทำขึ้นมาของผู้เดียวที่ปราศจากภาพลักษณ์ และในตัวภาพลักษณ์เองนั้น นั่นคือร่างกายที่ไม่มีชีวิตและดวงวิญญาณ พ่อเน้นปราศจากภาพลักษณ์ ท่านอธิบายว่าท่านต้องอาศัยการคำนวณของภาพลักษณ์(ร่าง)นี้ ได้มีการเขียนไว้ในคัมภีร์ต่างๆว่าพระเจ้าได้พูดสิ่งนี้เมื่อสงครามมหากาฬเกิดขึ้น ท่านได้สอนราชาโยคะ และอาณาจักรถูกก่อตั้งขึ้นอย่างแน่นอน เวลาที่ไม่มีอาณาจักร พระเจ้าได้สอนราชาโยคะเพื่อโลกใหม่ เพราะการทำลายเพียงแต่อยู่เบื้องหน้า ได้มีการอธิบายแล้วว่าสิ่งนั้นเคยเกิดขึ้นเช่นนั้นเมื่อสวรรค์ถูกก่อตั้งขึ้น อาณาจักรของลักษมีและนารายณ์นั้นถูกก่อตั้งขึ้น และแล้วเวลานี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าเคยเป็นยุคทองและเวลานี้เป็นยุคเหล็ก เวลาที่พ่อกำลังอธิบายสิ่งเดียวกัน ไม่มีใครอื่นสามารถพูดว่าท่านได้มาจากอาณาเขตสูงสุดเพื่อพาลูกกลับไป มีเพียงพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้นที่สามารถพูดสิ่งนี้ผ่านบราห์มา ท่านไม่สามารถพูดสิ่งนี้ผ่านใครอื่นได้ ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนก็มีเพียงบราห์มา วิษณุ และชางก้า ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับบราห์มาด้วยเช่นกันว่าผู้หนึ่งคือบราห์มาที่ละเอียดอ่อนและผู้หนึ่งคือบราห์มาที่มีตัวตน เวลาที่ลูกกำลังจะกลายเป็นเทวดานางฟ้า เทวดานางฟ้าไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกที่มีตัวตน เทวดานางฟ้าไม่ได้มีร่างของเนื้อหนังและกระดูก ที่นี้ลูกสังเวศระดูกๆของลูกทั้งหมดสำหรับงานรับใช้ทางจิตนี้ และแล้วลูกก็กลายเป็นเทวดานางฟ้า ในปัจจุบันลูกมีกระดูก ได้มีการเขียนไว้ว่าบางคนแม้กระทั่งให้กระดูกของเขาในงานรับใช้ นั่นหมายถึงลูกได้จบสิ้นกระดูกของลูก จากการเป็นผู้อาศัยของโลกที่มีตัวตน ลูกต้องกลายเป็นผู้อาศัยของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน เราได้ให้กระดูกของเราที่นี้ และแล้วก็กลับมามีละเอียดอ่อน ลูกต้องสังเวศทุกสิ่งสำหรับงานรับใช้นี้ ขณะที่กำลังอยู่ในการจดจำระลึกถึง เราจะกลายเป็นเทวดานางฟ้า “ความตายสำหรับเหยื่อและความสุขสำหรับผู้ล่า” ได้รับการจดจำด้วยเช่นกัน เทวดานางฟ้าลูกเรียกว่าผู้ล่า ลูกเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทวดานางฟ้า ลูกไม่สามารถถูกเรียกว่าเทพ ที่นี้ลูกมีร่างกาย มีการอธิบายของอาณาเขตที่

ละเอียดอ่อนในเวลานี้ ลูกอยู่ในโยคะและกลายเป็นเทวดานางฟ้า ในเวลาสุดท้ายลูกจะกลายเป็นเทวดานางฟ้า ลูกจะได้
นิมิตของทุกสิ่งและมีความสุขด้วยเช่นกัน มนุษย์จะกลายเป็นเหยื่อของความตายทั้งหมด ในบรรดาลูกผู้ที่เป็นมหาวิระจะ
อยู่อย่างไม่สั่นคลอน สิ่งอื่นๆมากมายก็จะเฝ้าแต่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ฉากของการทำลายต้องเกิดขึ้น อรชุนมีนิมิตของการ
ทำลาย นี่ไม่ใช่เรื่องของอรชุนเดียว ลูกๆ ก็ได้รับนิมิตของการทำลายและการก่อตั้ง ก่อนอื่นโอบาบาเองนั้นก็มึนนิมิตของ
การทำลาย ในเวลานั้นท่านไม่ได้มีความรู้ได้เลย ท่านมีนิมิตของโลกที่กำลังถูกทำลาย และแล้วท่านก็มองเห็นสัญลักษณ์ 4
มือ(วิษณุ) ท่านก็เริ่มจะเข้าใจว่านั่นเป็นสิ่งดี เพราะว่าหลังจากการทำลายเรากำลังกลายเป็นนายของโลก ดังนั้นท่านจึง
กลับมามีความสุข โลกไม่ได้รู้ว่าการทำลายนั้นดี พวกเขาจัดการมากมายเพื่อความสงบ แต่ในที่สุดแล้วการทำลายก็ต้อง
เกิดขึ้น พวกเขาจดจำผู้ชำระให้บริสุทธิ์และร้องขอให้ท่านมา ดังนั้นพ่อจะมาอย่างแน่นอน ท่านจะมาและก่อตั้งโลกที่
บริสุทธิ์ ที่ซึ่งเราจะปกครอง นี่เป็นสิ่งดีใช่ไหม? เหตุใดพวกเขาจึงจดจำผู้ชำระให้บริสุทธิ์? เป็นเพราะพวกเขาไม่มีความสุข
เหล่าเทพมีชีวิตอยู่ในโลกที่บริสุทธิ์ พวกเขาไม่สามารถย่างเท้าในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ต้องถูกทำลาย
อย่างแน่นอน ได้รับการจดจำด้วยเช่นกันว่าการทำลายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเคยเกิดขึ้น อะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น? นั่นก็คือวิธีการ
ที่ศาสนาเดียวได้มีการก่อตั้งขึ้นมาใช่ไหม? ลูกศึกษาราชโยคะที่นี้และแล้วการทำลายก็เกิดขึ้น และแล้วใครเล่าที่
หลงเหลืออยู่ในบาร์ด? ผู้ที่ศึกษาราชโยคะและให้ความรู้จะหลงเหลืออยู่ ทุกคนอื่นจะถูกทำลาย ไม่มีใครจำเป็นที่จะ
ต้องหวาดกลัวเกี่ยวกับสิ่งนี้ ผู้คนเรียกหาผู้ชำระให้บริสุทธิ์ให้มา ดังนั้นพวกเขาควรจะเป็นสุขเมื่อท่านมา พ่อพูดว่า: อย่า
ได้ซ่องแหวะในกิเลส เอาชนะกิเลสเหล่านี้ หรือให้ท่านกิเลสเหล่านั้นและลางร้ายจะถูกขจัดออกไป ลางร้ายเหนือบาร์ดนั้น
ต้องถูกขจัดออกไปอย่างแน่นอน ลูกต้องกลับมาสวยงามจากนาเกลียด เทพที่บริสุทธิ์เคยอาศัยอยู่ในยุคทอง พวกเขาต้อง
กลายเป็นเช่นนั้นที่แน่นอนแน่นอน ลูกรู้ว่าเรากำลังกลับมาปราศจากกิเลสด้วยการทำตามศรัทธา พระเจ้าพูด: สิ่งนี้แฝงตัว
ด้วยการทำตามศรัทธา ลูกได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง พ่อพูดว่า: ลูกต้องเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นนารายณ์ ลูก
สามารถได้รับอาณาจักรใน 1 วินาที ในตอนเริ่มต้นลูกสาวบางคนก็เคยเข้ามา และอยู่ในสวรรค์เป็นเวลา 4-5 วัน ซึ่งพบ
บาเคยมาและให้นิมิตแห่งสวรรค์แก่ลูกๆ เหล่าเทพเคยมาด้วยความภาคภูมิและความเคารพอย่างมาก ดังนั้นสิ่งนี้สัมผัส
หัวใจของลูกๆ เพราะแท้จริงแล้วพ่อผู้มาในวิธีที่แฝงตัวเพื่ออธิบายแก่เรา ท่านมาในร่างของบราห์มา ร่างของบราห์มาต้อง
คงอยู่ที่นี้ด้วยเช่นกัน การก่อตั้งเกิดขึ้นผ่านประชาบิดาบราห์มา บาบาอธิบายแล้วว่าลูกควรถามใครก็ตามที่มาที่นี่ว่า: คุณ
มาหาใคร? ที่บราห์มากุมารี อัจชะ คุณเคยได้ยินชื่อบราห์มาก่อนไหม? ประชาบิดาบราห์มานั้นคงอยู่ใช่ไหม? เวลาที่เรา
ทั้งหมดมาเป็นของ ท่าน เราเคยเป็นของท่านมาก่อนหน้านี้ด้วยอย่างแน่นอน การก่อตั้งเกิดขึ้นผ่านบราห์มา ดังนั้นบราห์มี
นก็เป็นที่ต้องการ พ่ออธิบายให้ใครผ่านบราห์มา? ท่านไม่ได้อธิบายแก่บุตร บราห์มินเหล่านี้คือสิ่งสร้างที่เกิดจากปาก ซึ่ง
บาบาได้ทำให้เราเป็นของท่านผ่านบราห์มา มีบราห์มากุมารและกุมารีมากมาย มีศุภย์มากมาย บราห์มากุมารีสอนพวกเขา
ทั้งหมด ที่นี้เราได้รับมรดกของปู่ พระเจ้าพูด: พ่อสอนราชโยคะแก่ลูก เพราะท่านนั้นไม่มีตัวตน ท่านจึงรับการคำจุนของ
ร่างของผู้นี้ และพูดความรู้แก่เรา ทั้งหมดก็คือลูกๆ ของประชาบิดาบราห์มา เราคือประชาบิดาบราห์มากุมารและกุมารี ซึ่ง
บาบาถือดาต้า(ปู่) ท่านได้นำเรามาเลี้ยงดู ลูกรู้ว่าเรากำลังศึกษาเล่าเรียนกับดาต้าผ่านบราห์มา ลักษณะและนารายณ์นี้เคย
เป็นนายแห่งสวรรค์ทั้งคู่ เพียงผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใดคือพระเจ้า ลูกๆ ต้องเข้าถึงสิ่งนี้อย่างดีมาก ก่อนอื่น
ใดอธิบายว่า ลูกมี 2 พ่อในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ในสวรรค์ลูกมีพ่อเดียว เหตุใดลูกจึงควรจดจำพ่อเหนือโลก
หลังจากลูกได้รับอำนาจในการปกครองจากท่านแล้ว? ไม่ได้มีความทุกข์ที่นั่นที่ลูกจะต้องจดจำท่าน มีการร้องเพลงว่า:
“โอ้ ผู้จัดความทุกข์ ผู้ประทานความสุข!” สิ่งนั้นอ้างอิงถึงเวลานี้ อะไรก็ตามที่กลายเป็นอดีตจะได้รับการจดจำในเวลา
ต่อมา ค่ายกย่องนั้นเป็นของเพียงผู้เดียว พ่อผู้เดียวนั้นมาและชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ มนุษย์ไม่เข้าใจสิ่งนี้ พวกเขา นั่งและ
เขียนเรื่องราวของอดีต เวลาที่ลูกเข้าใจว่าพ่อเคยสอนราชโยคะแก่ลูกอย่างแท้จริงซึ่งด้วยสิ่งนี้ลูกได้รับอำนาจในการ
ปกครองนั้น ลูกเคยวนไปรอบวงจรของ 84 ชาตเกิด และเวลานี้กำลังศึกษาเล่าเรียนอีกครั้งหนึ่ง และแล้วลูกจะปกครอง
ถึงเป็นเวลา 21 ชาตเกิด ลูกจะกลายเป็นเทพเช่นเดียวกับพวกเขา ลูกกลายเป็นเช่นนั้นในวงจรที่แล้วด้วย ลูกเข้าใจว่าลูก
เคยวนไปทั้งวงจรของ 84 ชาตเกิด เวลาที่ลูกกำลังจะไปสู่ยุคทองและยุคเงินอีกครั้ง เหตุนี้เองพ่อจึงถามว่า: เป็นเวลา
กี่ครั้งที่เราเคยพบกันมาก่อน? นี่คือนางสิ่งในทางปฏิบัติใช่ไหม? เมื่อคนใหม่ได้ยินสิ่งนี้ พวกเขา ก็สามารถเข้าใจว่ามีวงจร
ของ 84 ชาตเกิดอย่างแน่นอน เป็นสิ่งที่เต็มวงจรสำหรับผู้ที่มาในตอนเริ่มต้นเท่านั้น ทุกสิ่งต้องมีการคำนวณด้วย
สติปัญญา บาบานั่นได้เคยพบกับท่านมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในอาคารนี้ขณะที่กำลังสวมใส่เครื่องแต่งกายนี้และฉันก็
จะเฝ้าแต่พบปะกับท่าน ลูกได้เฝ้าแต่กลับมามีบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ และไม่บริสุทธิ์จากบริสุทธิ์ เป็นไปไม่ได้สำหรับสิ่งใดๆที่
คงใหม่อย่างสม่ำเสมอ ทุกสิ่งกลับมาเก่าอย่างแน่นอน ทุกสิ่งนั้นต้องไปผ่านสภาพสะโต ราโจและตาโม เวลาที่ลูกๆ เข้าใจ
ว่าโลกใหม่กำลังจะมา ซึ่งจะถูกเรียกว่าสวรรค์ นี่คือนรก นั่นคือโลกที่บริสุทธิ์ ผู้คนมากมายก็เรียกหา: “โอ้ ผู้ชำระให้
บริสุทธิ์ได้โปรดมา และชำระเราให้บริสุทธิ์เกิด!” พวกเขาเรียกหาเพราะความทุกข์ของพวกเขาเพิ่มขึ้น แต่พวกเขาไม่เข้าใจ

ว่าพวกเขาเคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและแล้วพวกเขากลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา เรากลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาในยุคทองแดง ศาสนาจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่อง เรานั้นกำลังกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์จากบริสุทธิ์อย่างแท้จริง การละเล่นนั้นอยู่บนพื้นฐานของบาร์ต เวลานั้นลูกๆ มีสำนึกรู้และเวลานั้นลูกฉลองวันเกิดของชีวา ไม่มีใครอื่นแม้กระทั่งรู้จักชีวา เรารู้จักท่าน ท่านกำลังสอนราชาโยคะแก่เราอย่างแท้จริง การก่อตั้งสวรรค์กำลังเกิดขึ้นผ่านบราห์มา ผู้ที่ศึกษาโยคะนี้และทำการก่อตั้งจะประกาศสิทธิ์ในโชคของอาณาจักรของเขาอย่างแน่นอน เราพูดว่า: “เราศึกษาราชโยคะนี้จากพ่อทุกๆ วงจรอย่างแท้จริง” บาบาก็อธิบายแล้วว่าวงจรของ 84 ชาติเกิดเวลานี้กำลังมาถึงจุดจบ และแล้วเราก็จะต้องวนไปรอบวงจรใหม่ ลูกต้องเข้าใจวงจร ลูกสามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ ถึงแม้ว่าลูกไม่ได้มีภาพเหล่านี้ก็ตาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เรียบง่ายมาก บาร์ตเคยเป็นสวรรค์และเวลานี้เป็นนรกอย่างแท้จริง เป็นเพียงว่าผู้คนเหล่านั้นเชื่อว่ายุคเหล็กยังคงอยู่ในวัยทารก ลูกพูดว่านี่คือตอนสิ้นสุดของยุคเหล็ก วงจรนั้นมาถึงจุดจบในเวลานี้ พ่อพูดว่า: พ่อได้มาเพื่อทำให้โลกที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ ลูกรู้ว่าเราต้องไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ ลูกเข้าใจดินแดนแห่งการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต ดินแดนแห่งความสงบ ดินแดนแห่งความสุข และดินแดนแห่งความทุกข์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากไม่อยู่ในโชคของลูก ความคิดที่ว่า “เหตุใดฉันจึงไม่ไปสู่ดินแดนแห่งความสุขเล่า?” นั้นก็จะไม่เกิดขึ้น ดินแดนแห่งความสงบนั้นเป็นบ้านของเราดวงวิญญาณอย่างแท้จริง เนื่องจากดวงวิญญาณไม่มีอวัยวะที่นั่น พวกเขาจึงไม่พูดสิ่งใด ทุกคนได้รับความสงบที่นั่น ในยุคทองก็มีเพียงศาสนาเดียว ละครโลกนี้ก็คงอยู่ตลอดไปและไม่สูญสลาย มันเฝ้าแต่หมุนไป ดวงวิญญาณไม่เคยถูกทำลาย ลูกทั้งหมดต้องอยู่ในดินแดนแห่งความสงบเป็นเวลาอันสั้น นี่คืองานที่ต้องเข้าใจ ยุคเหล็กนั้นคือดินแดนแห่งความทุกข์ มีศาสนาจำนวนนับไม่ถ้วนทั้งหมดและมีความปั่นป่วนมากมาย เมื่อเป็นดินแดนของความทุกข์อย่างที่สุด และแล้วพ่อได้มา หลังจากดินแดนของความทุกข์นั้นก็เป็นที่ดินแดนแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์ เราได้เข้ามาสู่ดินแดนแห่งความสุขจากดินแดนแห่งความสงบ และแล้วก็จะกลายเป็นดินแดนแห่งความทุกข์ ในยุคทองพวกเขาปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่พวกเขานั้นมีกิเลสอย่างที่สุด สิ่งนี้ง่ายมากที่จะอธิบาย จำเป็นต้องมีความกล้าหาญ ลูกสามารถไปที่ใดก็ตามและอธิบายแก่พวกเขา ได้มีการเขียนไว้ว่าหนุมานนั้นจะไปยังชุมนุมทางจิตและนั่งอยู่ข้างหลังท่ามกลางรองเท้า ผู้ที่เป็นนักรบที่กล้าหาญก็จะไปที่ใดก็ตามและรับฟังด้วยทักษะทางการทูตในสิ่งที่ผู้อื่นพูด ลูกสามารถเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของลูกและไปที่ใดก็ตามเพื่อให้ประโยชน์แก่พวกเขา บาบากำลังให้ประโยชน์แก่ลูกในวิธีที่แฝงตัวด้วยเช่นกัน เมื่อใดก็ตามที่ลูกได้รับคำเชิญจากวัดหรือที่ใดๆ ลูกควรจะไปที่นั่นและอธิบายแก่พวกเขา ลูกกำลังจะกลายเป็นผู้ที่ฉลาดขึ้นทุกวัน ลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคน ลูกต้องทดลองสิ่งนี้ เคยได้รับการจดจำว่าชั้นยาสซีและราชามาในเวลาสุดท้าย กษัตริย์จนาทก็เคยได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที และแล้วเขาก็กลายเป็นอนูจนาท (ผู้ที่กลายเป็นจนาทในอนาคต) ในยุคเงิน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เพื่อที่จะเห็นฉากสุดท้ายของการทำลาย ทำให้สภาพของลูกปราศจากความกลัวและไม่สั่นคลอนเช่นเดียวกับมหาวิระอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงในวิธีที่แฝงตัว
2. เพื่อที่จะกลายเป็นเทวดานางฟ้าผู้อาศัยของอาณาจักรที่ละเอียดอ่อน สว่างกระจ่างทั้งหมดของลูกในงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดเช่นดาดีจิริซีทำ

พร: ขอให้ลูกเป็นโยคีที่ง่ายดายและทำให้รากฐานของลูกแข็งแรงโดยให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับศรีมัทแรก ศรีมัทอันดับแรกของบัปเตดา คือ จงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ถ้าแทนที่จะพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ และแล้วลูกกลับพิจารณาว่าตนเองเป็นมีชีวิตทางร่างกายธรรมดาแล้ว ลูกจะไม่สามารถมีการจดจำระลึกถึงได้ เช่นเดียวกับที่ก่อนรวมสองสิ่งเข้าด้วยกัน สิ่งเหล่านั้นก็จะถูกทำให้เหมือนกันก่อน ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกมีการจดจำระลึกถึงในขณะที่พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ การจดจำระลึกถึงของลูกก็จะกลับมาง่ายดาย ศรีมัทนี้เป็นรากฐานหลัก ให้ความใส่ใจกับประเด็นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและลูกจะกลายเป็นโยคีที่ง่ายดาย

คติพจน์: กรรมของลูกเป็นกระจกที่ลูกสามารถชำเลืองมองเห็นดวงวิญญาณของตัวเอง ดังนั้นจงเปิดเผยรูปซัคดีของ

ลูกด้วยการกระทำของลูก

*** โอม ชานติ ***

สัญญาณที่ละเอียดอ่อน: ในเดือนอะแวนต์ นี้ จงอยู่อย่างเป็นอิสระจากบ่วงพันธะและสัมผัสกับสภาพของการหลุดพ้นในชีวิต

บราห์มิน หมายถึง เทวดานางฟ้า นั่นคือ ผู้ที่หลุดพ้นในชีวิต ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในบางบ่วงพันธะในชีวิต พวกเขาไม่มีบ่วงพันธะของร่างกาย ของความสัมพันธ์ทางร่างกาย หรือการครอบครองสมบัติของร่างกาย เมื่อลูกจบสิ้นความผูกพันยึดมั่นกับร่างกายของลูกทั้งหมดแล้ว บ่วงพันธะและการครอบครองสมบัติของร่างกายจะจบสิ้นโดยอัตโนมัติ อย่าพูดว่า "ฉันจะพยายาม(koshish)" คำว่า "พยายาม" พิสูจน์ให้เห็นว่ายังคงติดติด (kashish) ต่อโลก ดังนั้น จบสิ้นคำว่า "พยายาม" และปล่อยวางจิตสำนึกของการเป็นร่าง